

เปิดหอพัก 7 ม.อ.ปัตตานีเป็น Local Quarantine ของอำเภอเมือง จังหวัดปัตตานี

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี เปิดใช้หอพักนักศึกษา 7 เป็นสถานที่สังเกตอาการของผู้มีภาวะเสี่ยงของการติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ประจำอำเภอเมืองปัตตานี จำนวน 70 ห้อง รวมทั้งเตรียมความพร้อมในการสนับสนุนบุคลากรทางการแพทย์และสาธารณสุข



เมื่อเช้าวันนี้ (วันที่ 28 เมษายน 2564) ที่ห้องประชุม วิจารณ์ศุกกิจ อาคารสำนักงานวิทยาเขตปัตตานี มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานีจังหวัดปัตตานี นายสุเทพ แก้วประดิษฐ์ นายอำเภอเมืองปัตตานี พร้อมด้วยคณะจากสำนักงานสาธารณสุขอำเภอเมืองปัตตานี รศ.อิมจิต เลิศพงษ์สมบัติ รองอธิการบดีวิทยาเขตปัตตานี พร้อมด้วยคณะผู้บริหารและบุคลากร ม.อ.ปัตตานี นายบันเทิง ล่องจันทร์ ปลัดเทศบาลตำบลรุดะมีแล นายแวอารีเฟน และมะลิ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลรุดะมีแล ได้ร่วมประชุมหารือการเตรียมพื้นที่หอพัก 7 ม.อ.ปัตตานี เป็นที่เอกเทศสำหรับแยกหรือกักกัน ผู้ที่เป็นหรือมีเหตุอันควรสงสัยว่าเป็นโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือ Local Quarantine ของจังหวัดปัตตานี



รศ. อัมจิต เลิศพงษ์สมบัติ รองอธิการบดีวิทยาเขต

ปัตตานี กล่าวว่า จังหวัดปัตตานี ได้ขอเปิดใช้หอพักนักศึกษา 7 เป็นสถานที่สังเกตอาการของผู้มีภาวะเสี่ยงของการติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือ Local Quarantine ประจำอำเภอเมืองปัตตานี เพื่อกักตัวผู้มีภาวะเสี่ยงของการติดเชื้อในอำเภอเมืองปัตตานี และผู้ที่มีภาวะเสี่ยงที่เดินทางจากพื้นที่ควบคุมสูงสุด 18 จังหวัด และจังหวัดพื้นที่เสี่ยง (จังหวัดนราธิวาส) เป็นเวลา 14 วัน โดยมีจำนวน 70 ห้อง ในระยะแรกจัดให้เข้าพักห้องละ 1 คน โดยมีเจ้าหน้าที่สาธารณสุขอำเภอเมืองปัตตานี และ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลรูสะมิแล อำเภอเมืองปัตตานี เป็นผู้ดูแลและติดตามอาการทุกวัน ซึ่งขณะกักตัวหากมีผลตรวจพบเชื้อก็จะนำส่งต่อโรงพยาบาลสนามต่อไป

Local Quarantine ประจำอำเภอเมืองปัตตานี มีเจ้าหน้าที่สาธารณสุขอำเภอเมืองปัตตานี เป็นผู้ดำเนินการดูแลสถานที่ เฝ้าระวัง และติดตามอาการผู้ที่ถูกกักตัวตามหลักเกณฑ์ที่รัฐกำหนดในการกักกัน ผู้เดินทางเข้ามาในพื้นที่ปกครองระดับจังหวัดโดยใช้สถานที่ที่รัฐกำหนดให้เป็นสถานที่กักกัน เพื่อการเฝ้าระวัง ป้องกัน และควบคุมโรคโควิด 19 (Local Quarantine (LQ) มีระบบจัดการขยะติดเชื้อ บำบัดน้ำเสียที่ได้มาตรฐาน มีเครือข่ายอินเทอร์เน็ตสำหรับการติดต่อกับผู้มีภาวะเสี่ยงของการติดเชื้อ เพื่อหลีกเลี่ยงการสัมผัส

รศ.อัมจิต เลิศพงษ์สมบัติ รองอธิการบดีวิทยาเขตปัตตานี เปิดเผยว่า มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ทั้ง 5 วิทยาเขต ได้เปิดให้ใช้สถานที่ของมหาวิทยาลัยเป็นโรงพยาบาลสนาม หรือ เป็นที่เอกเทศสำหรับแยกหรือกักกันผู้ที่เป็นหรือมีเหตุอันควรสงสัยว่าเป็นโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (Local Quarantine) โดยที่วิทยาเขตปัตตานี ได้ใช้หอพัก 7 ซึ่งเคยใช้เป็นสถานที่กักตัวนักศึกษาไทยจากประเทศปาเกีสถาน เพื่อสังเกตและเฝ้าดูอาการจากโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 เมื่อปลายเดือนมีนาคม ถึงกลางเดือนเมษายน 2563 เป็นสถานที่สังเกตอาการของผู้มีภาวะเสี่ยงในครั้งนี เป็นช่วงปิดภาคการศึกษาของมหาวิทยาลัย ทั้งนี้หอพัก 7 และหอพัก 6 ซึ่งอยู่บริเวณใกล้เคียงก็ปิดให้บริการ และทั้ง 2 หอพักมีที่ตั้งอยู่ในพื้นที่ที่ค่อนข้างเป็นเอกเทศห่างจากหอพักอื่น ๆ มีการกำหนดเส้นทางเข้าออกโดยเฉพาะ วิทยาเขตได้บูรณาการการรักษาความปลอดภัยร่วมกับอำเภอเมืองปัตตานี จึงมั่นใจในความปลอดภัยของประชาคมชาววิทยาเขตปัตตานี.
